
รายงานการประชุม 
คณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลกระบี่นอย  

วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย (ช้ัน 3) อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

 ...........................................................  
ผูมาประชุม 

1. นายนพดล หวังกอ   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นายยงยุธ บุญทองแกว   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
3. นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต  ตําแหนง ปลัดเทศบาล  
4. นางสุภานันท เจริญพานิช  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
5. นายสุเทพ บัวแกว   ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  
6. นายไชยยศ กัณหกุล     ตําแหนง โรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย 
7. นางสาววรรณพร เอ่ียมเสง  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
8. นายนิรุตติ์ มีมะแม   ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  
9. นางมาลิสา ยืนยง   ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ 
10. นางสาวมยุรี สรหงส   ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน 
                                                    หวัหนาฝายอํานวยกองการศกึษา  
11. นางสาวเกษร หอกุล   ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  
12. นางปุณยนุช กังแฮ   ตําแหนง ครู คศ.1  
 

ผูเขาประชุม 

- 
  

ผูไมเขาประชุม 

1. นายโชคนรินทร ขาวเหลือง  ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นายวาสนา นะบุตร   ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
3. นางสาวอุษา สายเส็น   ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
4. นางจิรา ไกรนรา   ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
5. นางอนิษา แกวมา   ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
     (ลาพักผอน) 
                                         

เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
นายนพดล หวังกอ รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ประธาน :  

- กลาวเปดการประชุม  

 
 
 
 
 

/ระเบียบ.... 

ปฏิบัติงาน 

ตามขอบขายงาน 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ : 
 : -ไมมี- 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
  รับรองรายงานการประชุม วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 

 

ระเบียบวาระที่ 3   
 สํานักปลัดเทศบาล :  
นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล :  
 : กําหนดการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local 

Performance Assessment : LPA) ป 2560 ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม  2561                   
เวลา 09.00 น. ซึ่งไดแจงใหแตละสวนที่เก่ียวของใหดําเนินการใหมีคะแนน ไมนอยกวารอยละ
หกสิบ 
 

นายนิรุตติ์มีมะแม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ :  
 : งานแผนงานและงบประมาณ ดําเนินการอยูสองเรื่อง ดังนี้ 
  1 การเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนงาน ฉบับที่  2/2561 เกิดปญหาและอุปสรรค                     

ในการจัดทําแผนเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผน ฉบับปพุทธศักราช 2559 ในหนังสือซักซอมไดระบุเพิ่มเติมวา 
การเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนนั้นจําเปนตองทราบที่มาของงบประมาณชัดเจนซึ่งขณะนี้
หลายกองไดเสนอโครงการเขามาแลว แตหลังจากไดตรวจสอบงบประมาณคงเหลือแลวนั้น 
พบวางบประมาณมีจํานวนไมเพียงพอที่จะนํามาสนับสนุนโครงการตางๆได สืบเนื่องจาก
ในป พ.ศ.2562 ทางเทศบาลตําบลกระบี่นอย ตองจายเงินกูจํานวนกวาหกลาน               
สามแสนกวาบาท และจายดอกเบี้ยจํานวนหนึ่ งลานหาแสนกวาบาท ทําให เงิน
งบประมาณที่จะนํามาทําโครงการมีไมมาก ดังนั้นจึงขอเสนอไปยังทางคณะผูบริหารและ
กองตางๆ ไดพิจารณาถึงที่มาของงบประมาณในการจัดทําโครงการ เพราะเม่ือนําเอา
โครงการมาใสในแผนเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแลวนั้น จะตองนําโครงการไปสูขั้นตอน 
การปฏิบัตไิด กรณีเมื่อเพ่ิมเติมโครงการในแผนฯแลวไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติจริงได                
แตละกองจะตองมีคําตอบใหกับหนวยตรวจรวมท้ังฝายแผนฯวา เม่ือมีการเพ่ิมเติมแลว
ทําไมไมนําโครงการดังกลาวไปสูการปฏิบัติ เนื่องจากระเบียบและแนวทางการดําเนิน
เพ่ิมเติมแผนไดเขียนไวชัดเจนวาเมื่อมีการเพ่ิมเติมจะตองนําไปสูการปฏิบัติใหได โดยงาน
แผนฯเสนอแนวทางในการดําเนินการเพิ่มเติมแผนฯโดยรางเทศบัญญัติควบคูไปกับการ
จัดทําแผนฯ ขณะนี้ฝายแผนงานและงบประมาณกําลังเรงดําเนินการจัดทํารางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562  มาเพ่ือนําเสนอสภาฯ  เพ่ือเดินควบคู         

                                                                                                                              /ไปกับ... 
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   ไปกับการจัดทําแผนเพ่ิมเติม ซึ่งคาดวาเปนแนวทางที่ดีที่สุด ทั้งนี้การจะดําเนินการ
ดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากทานปลัดเปนที่เรียบรอย 

  2 เรื่องการจัดทําเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2562 ขณะนี้                         
สํานักปลัดฝายแผนงานและงบประมาณไดจัดทําบันทึกขอความโดยทานปลัด แจงใหกับ
แตละกองไดจัดทํางบประมาณรับ ประมาณจาย เพื่อจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําป พ.ศ.2562 ไปแลวเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 แจงใหแตละกอง
ดํ า เนิ น การจั ดทํ าป ระมาณ รับ  ป ระมาณ จ าย  โด ย ให ถื อป ฏิ บั ติ ต ามห นั งสื อ 
กระทรวงมหาดไทย มท.0808.2/ว.3028 ลงวันที่  6 มิ ถุนายน 2561 เรื่องของ               
การซักซอมจัดทํางบประมาณป 2562 โดยในการจัดทํางบประมาณ มีขอพิ เศษ 
คือ วิธีการเขียนโครงการในหมวดคาใชสอย รายจายไดมาซึ่งบริการ และรายจายอื่นๆ                 
ที่เปนโครงการจะตองเขียนคําชี้แจงงบประมาณ ตามกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/      
ว.0444 วันที่ 24 มกราคม 2561 ตองระบุรายละเอียดโครงการใหชัดเจน และตองอยู
ในแผนพัฒนา 4 ป ขอมูลดังนี้ 

   1 ชี้แจงวาโครงการนี้จัดทําอะไรบาง 
   2 โครงการนี้ใชฐานอํานาจตามหนังสือสั่งการ ตามระเบียบเรื่องใดที่ใหทองถ่ินจัดทําได 
   3 โครงการนี้อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน ฉบับใด หนาใด และลําดับที่เทาใด 
  หากองคประกอบไมครบทั้ง 3 ขอ ฝายแผนฯ ซึ่งจัดทํารางตองขออนุญาตตัดโครงการเหลานั้น

ออกไปจากเทศบัญญัติ เพราะไมเปนไปตามองคประกอบที่กรมสงเสริมฯ ไดซักซอมมา                     
กําหนดใหจัดสงรางฯภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  จึงขอความรวมมือจากกองตางๆ    
ในการรวบรวมสงรางมาใหกับฝายแผนฯเพ่ือจะไดรวบรวมพิมพลงในระบบ LAAS และใหทาน
ปลัดฯ กลั่นกลองเพ่ือเสนอผูบริหารไดพิจารณาอนุมัติจัดทํารางลําดับตอไป 
 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม :  
นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม : 
 : งานสวัสดิการและสังคมดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผูสูงอายุในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

งบประมาณ 60,000 บาท โดยมีการอบรมใหความรูสุขภาพผูสูงอายุ  การมอบเกียรติบัตร 
โดยงานสวัสดิการไดเตรียมในสวนดังกลาวเรียบรอย 

 : ผูปวยไขเลือดออกตามสถิติ 61 มกราคม จนถึงขณะนี้ผูปวยไขเลือดออกสูงสุดถึงปจจุบัน               
มีจํานวนผูปวยทั้งหมด 27 ราย โดยแบงเปนผูปาย หมูท่ี 2  จํานวนผูปวย 14 ราย รองลงมา
หมู  11 จํานวน 13 ราย ขณะนี้จํานวนผูป วยไมมีเพิ่มข้ึน ในสวนของเจาหนาที่กองฯ                
ไดลงพ้ืนที่ทุกวันเพ่ือดําเนินการในการพนซ้ํา 

 
 
 

/ในวัน… 
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 : ในวันพฤหัสบดีที่  28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 องคการบริหารสวนตําบลลานสกา                  
เขามายังเทศบาลฯเพ่ือศึกษาดูงาน ดานชมรมผูสูงอายุและ สปสช. โดยมีจํานวนผูเขาศึกษา             
ดูงานจํานวน 30 คน  
 

นายนพดล หวังกอ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระบี่นอย ประธาน  : 
 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ปญหาเรื่องขยะตกคางขณะนี้ยังแกไมจบ ยังคงมีขยะตกคาง

อยูมากโดยเฉพาะบริเวณหนาเรือนจํา ตามที่เทศบาลฯไดทําสัญญากับผูรับเหมาไปแลวนั้น              
ในสวนของเรื่องขยะตกคางใหประสานผูรับ เหมา ฝากไปยังรักษาการผู อํานวยการ                   
กองสาธารณสุขฯ ประสานเรื่องดังกลาว 
 

กองคลัง 

 นางสาวเกษร หอกุล หัวหนา ผูอํานวยการกองคลัง : 
 : เรื่องการจัดซื้อน้ํามัน ฝากทุกกอง/สํานัก ใหดําเนินการจัดทําเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน               

15 วัน เนื่องจากมีหนังสือแนวทางการเบิกจายตองเบิกจายไมเกินวันที่ 15 ของทุกเดือน 
โดยเดือนนี้จนถึงตอนนี้ยังไมไดดําเนินการจัดทําเบิกจายใหกับบริษัท 
 

นายนพดล หวังกอ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระบี่นอย ประธาน  : 
 : เรื่องน้ํามันไดรับทราบขอมูลมาแลวเนื่องจากไดรับสายโดยตรงจากบริษัท ใหผูที่มีหนาที่                    

ในการดําเนินการจัดทําเอกสารทําใหแลวเสร็จตามกําหนดการ หัวหนาหนวยงานแตละ
หนวยงานเรียกผูรับผิดชอบเรื่องดังกลาวมาสอบถามขอมูลเหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ                    
ตามระยะเวลาวาสืบเนื่องจากมีปญหาอะไร จึงทําใหงานไมทันตามกําหนดระยะที่กําหนด               
เพ่ือหาแนวทางแกไขใหทันตามกําหนดระยะเวลาและงานกองคลังไดดําเนินการจัดทํา
เบิกจายใหกับบริษัทตอไป 
 

กองชาง :  
 นายสุเทพ บัวแกว ผูอํานวยการกองชาง:  แจงการดําเนินงาน ดังนี้ 
 : โครงการตางๆที่จายจากเงินเหลือจายและโครงการที่จายจากเงินสะสม อยูระหวางดําเนินการ

กําหนดราคากลาง ราคากลางไมเกิน 500,000.-บาท (หาแสนบาท) พัสดุกองชางเปน
ผูดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ สวนราคากลางเกิน 500,000.-บาท (หาแสน
บาทถวน) เจาหนาที่พัสดุกองคลังดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ 

 : กรณีการรองเรียนการกอสรางอาคารรุกล้ําถนนสาธารณะระหวางนางหรอสา  เกบุตร            
ผูรองเรียน และนายพรชัย เกบุตร ผูถูกรอง อยูระหวางดําเนินการสงหนังสือไปใหที่สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดตรวจสอบวา ถูกตองตามรูปแผนที่ที่แบงแยกออกเปนถนนสาธารณะหรือไม               
สวนเรื่องนายพรชัย เกบุตร กอสรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาต ทางกองชางจะดําเนินการ
ออกคําสั่ง ค.3 และ ค.4 ตอไป  ตามที่กระผมไดตรวจสอบเอกสารรองเรียนกรณีดังกลาว 
เริ่มรองเรียนป พ.ศ.2552 เปนชวงเวลาที่กระผมยังไมไดโอนยายมาสังกัดที่นี้ ในชวงดังกลาว
ผมคาดวาพื้นที่ตรงนั้น พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ไดบังคับใชแลว แตไมทราบวา
ชวงเวลาดังกลาวปลอยใหนายพรชัย เกบุตร กอสรางอาคารโดยไมขออนุญาตกอสราง                         

/ไดหารือ... 
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ตามพรบ.ควบคุมอาคาร 2522 ทั้งนี้หากไมมีการรองเรียนกระผมในฐานะผูอํานวยการกองชาง 
ก็ไมทราบเรื่องนี้เชนกัน และเมื่อสัปดาหที่ผานมากระผมพรอมนิติกรและผูชวยนิติกร  

 
 

 ไดไปหารือกับอัยการ เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งทางอัยการแจงวา พรบ.
ควบคุมอาคาร 2522 เปนกฎหมายเฉพาะทางเทศบาลจะทราบขอมูลที่แนชัดกวา พรอมทั้ง
ไดสอบถามประเดนตางๆหลายประเดน 
 

นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ตําแหนงปลัดเทศบาล :   
 : เสนอใหผูถูกรองมาดําเนินการขออนุญาตกอสรางใหถูกตอง ในสวนของข้ันตอนระหวางการ

กอสรางความบกพรองของเจาหนาที่คือทําไมจึงไมไดเขาตรวจเมื่อมีการกอสรางอาคาร 
เพราะเมื่อ ไดอนุญาตใหกอสรางทางเจาหน าที่ ผู รับผิดชอบตามหนาที่ ตองไปตรวจ                
ระหวางการตรวจสอบหากไมถูกตองก็สามารถที่จะถอดใบอนุญาตได แตกรณีเชนนี้ทําใหมอง
วาเจาหนาที่มีบกพรองตอหนาที่ และขณะเดียวกันหากเราทราบขอมูลแตนิ่งเฉยก็จะเกิดเปน
การละเวนหนาที่ในการปฏิบัติงาน เสนอใหมกีารดําเนินการใหถูกตอง แตกรณีขอพิพาทนี้เมื่อ
มีการตรวจสอบจากที่ดินแลวปรากฏวาผูถูกรองรุกล้ําที่ดินสาธารณะจริง เหตุเกิดจากผูถูกรอง
เปนผูรุกล้ําที่ดินสาธารณะเอง แตหากกรณีที่ดินแจงไมใชที่ดินสาธารณะคือผูถูกรองไมรุกล้ํา
ที่ดินสาธารณะ เทศบาลมีหนาท่ีแจงใหมาขออนุญาตการกอสรางใหถูกตอง และตามหนังสือ
อําเภอที่ผูถูกรองเขารวมประชุมกับอําเภอ ไดลงลายมือแจงวาเม่ือมีการตรวจสอบแลววาผูถูก
รองไดกอสรางและรุกล้ําพื้นที่สาธารณะผูถูกรองจะเปนผูรื้อถอนดังกลาวเอง และหากเกิด
กรณีดังกลาวแลวผูถูกรองนิ่งเฉยเทศบาลตองออกคําสั่งรื้อถอนใหผูถูกรองรื้อถอนแตไมรื้อ
ถอนเทศบาลจะดําเนินการอยางไร 
 

นายสุเทพ บัวแกว ผูอํานวยการกองชาง:   
 : กรณีเมื่อเทศบาลออกคําสั่งใหรื้อถอนผูถูกรองไมดําเนินการรื้อถอนตามหวงระยะเวลา

เทศบาลฯสามารถดําเนินการแจงความเพ่ือดําเนินการตามกระบวนขั้นตอนของกฎหมายได 
 

กองการศึกษา 

  นางสาวมยุรี สรหงส รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองการศึกษา : 
 : สืบเนื่องกองการศึกษาโดยโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอยและศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดเขา

รวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ “สมิหลาวิชาการ ณ บริเวณลานสระบัว แหลมสมิหลา 
จังหวัดสงขลา โดยในปนี้ทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง และโรงเรียนเทศบาล 1                 
บานกระบ่ีนอย ในสังกัดทางศูนยการศึกษาถือวาประสบความสําเร็จมากเพิ่มขึ้นกวาทุกๆ ป 
โดยผลการเขาแขงขัน ดังนี้ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดโพธิ์เรียงไดรับรางวัลมา 3 รายการประกอบไปดวย  
    1. รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 รายการตอเลโก 
    2. รางวัลเหรียญทอง อันดับ 7 รายการเดินตัวหนอน 
    3. รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 16 รายการทายสิอะไรเอย 

/โรงเรียน... 
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  โรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย ไดรับรางวัลจากการแขงขันจํานวน 10 รายการ                 
จากทั้งหมดที่เขารวมจํานวน 16 รายการ ประกอบไปดวย 
   1. รางวัลเหรียญทอง  
        1.1.หมวดหมูการงานอาชีและเทคโนโลยี รายการการประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือ 
              ใชระดับชั้น ป.4-ป.6  
        1.2 หมวดหมูการงานอาชีและเทคโนโลยี รายการทักษะทางคอมพิวเตอร  
              ระดับ ป.1 – ป.3   
        1.3 หมวดหมูอนุบาล 1 – 3 รายการการตอเลโก ปฐมวัย  
    2. รางวัลเหรียญเงิน  
        2.1.หมวดหมูภาษาไทย รายการเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.1-ป.3  
        2.2 หมวดหมูคณติศาสตร รายการคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1 – ป.3  
        2.3 หมวดหมูสุขศกึษา และพลศึกษา รายการตอบปญหาสุขศกึษา 
              และพลศกึษา ระดับ ป.4 – ป.6  
        2.4 หมวดหมูอนุบาล 1 – 3 รายการการวาดภาพระบายสี ปฐมวัย  
     3. รางวัลเหรียญทองแดง  
        3.1.หมวดหมูสุขศึกษา และพลศึกษา รายการตอบปญหาสุขศึกษา 
              และพลศกึษา ระดับชั้น ป.1-ป.3  
        3.2 หมวดหมูการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายการการประกวด 
              งานประดิษฐจากใบตอง ระดับ ป.4 – ป.6  
        3.3 หมวดหมูการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายการทักษะทางคอมพิวเตอร  
              ระดับ ป.4 – ป.6  

 ในปนี้ ถือไดวาประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ทั้งนี้ตองขอบคุณทางผูบริหาร และคุณครู           
ทั้ง 2 สถานศึกษาที่ไดทุมเทเวลาในการฝกทักษะใหกับนักเรียนไปแขงขันจนไดเหรียญมาเปนตัว
การันตีศักยภาพนักเรียนของสถานศกึษา 

 : โครงการที่จะดําเนินการในชวงของเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 จํานวน 
3 โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู โครงการของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย 
  2. โครงการประกันคุณภาพการศกึษา (Self Assessment Report: SAR) ภายใน

สถานศึกษาทั้ง 2 แหง การจัดอบรมในคราวเดียวกัน เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบกับ             
การเรียนการสอนในวันทําการปกติ โครงการดังกลาวคาดวาจะดําเนินการในชวง
วันหยุด  

  3. โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ดําเนินการจัดในชวงเดือนสิงหาคม 
กลุมเปาหมายคือโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย 

 : ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายนที่ผานมา กองการศึกษาไดเขารวมประชุมของกรมการศึกษา             
ที่ตําบลไสไทย ณ โรงแรมตะมะ เรื่องการบริหารงานบุคคล บุคลากรครู และทางการศึกษา 
ไดประสานในเรื่องของอัตรากําลังของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอยโดยจํานวนของ

/ครูมีนอย... 
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ครูมีนอยกวาจํานวนนักเรียน ณ ปจจุบันอยูมาก ไดเสนอขอเพิ่มครูจํานวน 3 อัตรา                 
ในปพ.ศ.2562 ซึ่งกองการศกึษาจะดําเนินการทําหนังสือขออัตรากําลังตอไป 

 : ไดมีหนังสือของกรมสงเสริมปกครองทองถิ่นดวนที่สุดมาสองฉบับดังนี้  
  1. หนังสือที่ มท.0816.2/ว1592 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่องมาตรการ               

การปองกันการทุจริตเรื่องงบประมาณคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
  2. หนังสือที่ กบ.0023.6/ว339 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่องกําชับมาตรการ

ปองกันการทุจริตคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพ่ิมเติม 
 : หนังสือสั่งการจะมีแจงใหดําเนินการ โรงเรียนพัฒนาระบบแนะนําสําหรับอาหารกลางวัน 

โปรแกรม High School Lunch มีรายการอาหาร โภชนาการตางๆ ในสวนของสถานศึกษา
ที่จัดในรูปแบบการจางเหมา ตองมีการปดประกาศ รายการอาหารและจํานวนหรือปริมาตร
วัตถุดิบประกอบอาหารในแตละวันเนนใหผูปกครองและนักเรียนทราบ ผูบริหารหมั่นตรวจ
ติดตามจัดซื้อจัดจางอาหารกลางวันของสถานศึกษาสังกัด ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย 
การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใหมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ยกเวนวามีขอจํากัด
ดานบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเขาไปสุมตรวจ ซึ่งกอง
การศึกษาจะดําเนินการเรื่องของการแตงตั้งคณะกรรมการลงไปสุมตรวจทั้ ง 2 แหง                  
เรื่องของอาหารกลางวันศูนยพัฒนาฯ มรีายงานวานักเรียนมีจํานวนเพ่ิมขึ้น กองฯดําเนินการ
โอนงบประมาณเพ่ิมไปใหเพ่ือจัดสรรอาหารกลางวันใหเด็กอยางเพียงพอ 
 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

นางสุภานันท เจริญพานิช รองปลัดเทศบาล : 
 : ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง ขอแจงผลการแขงขันทักษะทางวิชาการ 3 รายการ ดังนี้ 

1. รายการแขงขัน ทายสิอะไรเอย ไดเหรียญเงิน 
2. รายการแขงขันตัวหนอน ไดเหรียญทอง 
3. รายการแขงขัน Lego ไดรางวัลชนะเลิศ 

คาเฉลี่ยความสําเร็จของทั้ง 3 รายการอยูที่ 100% ปหนาทางศูนยฯ ตองการลงรายการ
แขงขันเพิ่มอีก 1 รายการ แตทั้งนี้ตองขอพิจารณาที่เด็กกอนวาศักยภาพเปนอยางไร 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
นางสุภานันท เจริญพานิช รองปลัดเทศบาล : 
 : งานกองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนปนี้เงินงบประมาณหนึ่งลานกวาบาท ขณะนี้ดําเนิน

เบิกจายใกลหมด งบฯที่ยังไมเบิกจายเนื่องจากอยูระหวางการดําเนินโครงการ และเนื่องจาก
ชวงระยะหลังที่ไดมีไขเลือดออกระบาด ทางเราไดปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานโดยไดรับความ
รวมมือจาก อสม.และรพ.สต.ทั้ งสองแหงเปนอยางดี  จัดใหสนับสนุนงบฯปรับปรุง
สภาพแวดลอมในชุมชน ลดขยะ ทําลายแหลงเพาะพันธยุง ในการออกรวมกันเก็บขยะและ
ดําเนินการไดนําวัสดุเหลือใชมาใช เชน ถุงปุยนํามาใสขยะแทนถุงดํา เปนการประหยัดเงิน
โครงการ ซึ่งหลังจากที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกระบี่นอย ไดรับรางวัล                
เกียรติบัตร หลายๆครั้ง ก็เปนที่รูจักของเครือขาย ทําใหมีพ่ีนองทองถิ่นอ่ืนๆขอมาศึกษาดูงาน  

/แตเรา… 
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  แตเราก็มีปญหาอุปสรรคเนื่องจากบุคลากรในกาองสาธารณสุขมีจํากัด ออกไปปฏิบัติงาน
ตามหนาที่  จึงไมสามารถชวยบริการจัดการในเรื่องการตอนรับเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู              
แกผูมาศึกษาดูงานได แตถึงอยางไร เราก็ตองใหเขามาดูงานเพราะทองถิ่นเราจะไมทิ้งกัน 
 

นายยงยุธ บุญทองแกว รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย : 
 : ตามท่ีในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ไดมีการประชุมกับทางอําเภอ เมืองกระบี่ ซึ่งหารือใน

เรื่องของการจัด Big Cleaningday เพื่อเฉลิมฉลองวันคลายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 
10 ในเดือนกรกฎาคมและขอความรวมมือรณรงคใสเสื้อเหลืองทั้ งเดือนกรกฎาคม                     
ในการดําเนินโครงการจัดทําพิธีเปดโครงการหนาหาง Big-C เทศบาลไดรับมอบหมายใน
เรื่องอาหารจํานวน 400 กลอง แตเทศบาลไมมีงบประมาณเพียงพอ  และไดเสนอใหหาง
รานมีสวนชวยในเรื่องการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม โดยนัดประชุมตัวแทนหางราน               
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาล ประชุม ณ เทศบาลตําบลกระบี่นอย มีนายอําเภอ                     
เปนประธานในที่ประชุม ในสวนของหนังสือเชิญประชุมทางอําเภอเปนดําเนินการออก
หนังสือ แตขอความรวมมือใหเทศบาลเปนผูแจงรายชื่อหางรานไปยังอําเภอและจัดสงไปยัง
หางรานที่มีรายชื่อ ในสวนของรายชื่อหางรานมอบหมายใหกองคลังเปนผูแจงขอเปนภายใน
วันนี้สงขอมูลใหกับงานธุรการกลางและงานธุรการกลางแจงขอมูลไปยังอําเภอ จากนั้นเมื่อ
ไดรับหนังสือจากอําเภอกลับมา ทางเทศบาลดําเนินการจัดสงหนังสือไปทางหางรานที่
เก่ียวของใหเสร็จสิ้นภายในวันศกุรนี้ 
 

นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาล :   
 : เปดสํานักงานใหญ ฝากใหแตละกองดูกิจกรรมโครงการมีอะไรเสริมไดบาง เสนอใหมี                 

การแสดงทุกคนมีสวนรวมกันคิดเห็น การเชิญผูมี เกียรติเขารวมในวันเปดสํานักงาน                   
การตัดริบบิ้นเขาอาคาร ความพรอมของอาคาร น้ํา ความสะอาด พ้ืน บรรยากาศดานลาง 
สิ่งที่จะตองทําเชน พิธีกรรมทางศาสนา เรื่องของงบประมาณที่จะตองใช หากเขียนเปน
โครงการจะเขียนยังไงไดบ าง และเสนอในการเชิญผูมี เกียรติ เข ารวมวันดังกลาว                       
ไมจําเปนตองเนนปริมาณแตเสนอเชิญแคแกนนํา ผูสูงอายุ กลุม อสม. ผูนําชุมชน กํานัน 
ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน และกรณีที่มีความประสงคเชิญผูสูงอายุเขารวมนั้น ในวัน
ดังกลาวอาจตองใชเวลานานซึ่งผูสูงวัยอาจออนลาได และการเชิญผูมีเกียรติ์กองแตละกอง            
มีผูแกนนําแตละกองอยูแลว ทั้งนี้ตองวางกิจกรรมใหแนชัดกอนการเปดสํานักงานจริง                
เพ่ือเมื่อวันเปดฯจริงจะไดมีความพรอมในทุกๆดาน 

 : การประเมินนายกฯจากที่ไดไปประชุมมามีการประเมินในหัวขอการประหยัดพลังงาน                   
เสนอในการใชกระดาษในงานท่ีไมสําคัญใหใชกระดาษหนาสอง แมไมมีเกณฑการประเมิน 
แตกรณีประเมินไมผานหรือประเมินแลวอยูลําดับทายๆ ดูภาพลักษณไมดีเนื่องจากเทศบาล
ตําบลกระบี่นอยคอนขางใหญ ฝากนางสาวมาลิสา ยืนยง หัวหนาฝายอํานวยการในเรื่อง
ดังกลาว 

 : การประเมนิ LPA จากการที่ไดมอบหมายงานเรงไปยังผูรับผิดชอบแตละขอดําเนินการจัดสง
กอนการประเมิน 11 มิถุนายน 2561 

/กองการ... 
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กองการศึกษา 

  นางสาวมยุรี สรหงส รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองการศึกษา : 
 : จากกรณีที่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรางวัล

ตามที่แจงไปกอนหนานี้เรียนเชิญผูบริหารถายรูปรวมกับนักเรียนที่ไดรับเหรียญรางวัล              
  เพื่ อทําป ายในการประชาสัมพันธของโรงเรียนตอไปในวันพรุงนี้ เวลา 10.00 น .               

ณ หองเทศบาลชั้น 3 
 : กรณีรถตูของเทศบาลที่ไดขอใชเพ่ือใชในการรับ – สง นักเรียน สืบเนื่องจากมีปญหา                  

อุปสรรคหลายอยาง ดังนี้ในภาคการศึกษาถัดไปเสนอเปนผูปกครองรับสงไดหรือไม หรือมี
วิธีการอยางไร เรียนปรึกษาไปยังผูบริหาร 
 

  โรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย 

  นายไชยยศ กัณหกุล ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย : 
 : จากการที่ทางเทศบาลไดใหโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย ไปทําการเรียนการสอน             

ณ สํานักงานเกาเทศบาลฯ รูสึกเปนกังวลเนื่องจากระยะทางไกล แตตามที่เราไดประชุม
ผูปกครองแจงวาทางเทศบาลจะรับผิดชอบในสวนของการรับ-สง นักเรียน แตภายหลัง             
กลับเปลี่ยนเปนใหผูปกครองมารับ-สงนักเรียน ดูไมเหมาะสม เนื่องจากนักเรียนสวนใหญ
ที่มาเรียนที่โรงเรียนฯ จะมีความลําบากในบางวันตอนเย็นเด็กนักเรียนบางคนกวาผูปกครอง
จะมารับลูกของตน เกือบหกโมงเย็น ก็มี  ครั้ งแรกรู สึ กสบายใจว าทางเทศบาลฯ                           
ไดจัดงบประมาณสนับสนุนในเรื่องรถรับ – สง นักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนดูในสวนของการ
จัดการในสวนของครูเพื่อดูแลนักเรียนการข้ึนรถไปและกลับจากโรงเรียน และโรงเรียนใดที่มี
การใชรถในการรับ – สง นักเรียน หัวหนาสถานศึกษามีหนาที่เขาตรวจสอบเนื่องจาก               
ไดมีระเบียบชัดเจนในเรื่องดังกลาว และทั้งนี้ไมทราบขอมูลวาทางเทศบาลเกิดปญหา             
จากตรงไหน เทาที่ทราบในวันนี้คือพนักงานขับรถที่มาขับไมใชหนาที่ของคนมาปฏิบัติ         
ซึ่งมองวาเปนปญหาภายในเทศบาล และเสนอหากทางเทศบาลไมมีงบประมาณในเรื่อง
ดังกลาว ทางโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย ขออนุมัติเปนผูดําเนินการจัดจางรถ              
รับ – สง นักเรียน โดยภาคเรียนถัดไปเปนเดือนพฤศจิกายน 2561 ขอความชัดเจน             
จากทางกองการศึกษาหาขอมูลวามีงบประมาณสนับสนุนเรื่องดังกลาวหรือไม หากไมมี
งบประมาณเพื่อดําเนินการในเรื่องดังกลาว ทางโรงเรียนมีงบประมาณสะสม ซึ่งสามารถ
นํามาดําเนินการดังกลาวได แตทั้งนี้ตองทําการขอความชัดเจนภายในเดือนกรกฎาคมวา
กองฯหรือโรงเรียนเปนผูดําเนินการ แตทั้งนี้ไมเห็นดวยกับกรณีที่จะใหทางผูปกครอง            
เปนผูมารับนัก เรียน เอง สืบ เนื่องจากในการประชุมผูปกครองที่ ผานมาเทศบาล                      
ไดแจงผูปกครองเรื่องดังกลาวไปแลว 

มติท่ีประชุม : การจางรถรับ-สงนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1  บานกระบี่นอย รอหารือผูบริหารและ               
แจงขอมูลที่ชัดเจนไปยังผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอยตอไป 

 

/ปดประชุม... 
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ปดประชุมเวลา 11.03 น. 
 
              
                   ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางสาวปณัฐติยา เหมหา) 
              ผูชวยบุคลากร 
 
 
 

          

                                             ผูตรวจรายงานการประชุม
     (นางสาววรรณพร  เอ่ียมเสง) 
      หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 


